



# สรุปข่าว สธ.

ประจำวันที่

7 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 6 ม.ค. 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 365 ราย ติดเชื้อในประเทศ 250 ราย คัดกรองเชิงรุกในต่างด้าว 99 ราย และจากต่างประเทศ 16 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 9,331 ราย รักษาหายเพิ่ม 21 ราย รวมรักษาหาย 4,418 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 4,847 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 66 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 63 ปี ชาวพระนครศรีอยุธยา อาชีพคนขับรถรับส่งแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง

- จ.สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 146 ราย ติดเชื้อสะสม 3,084 ราย
- จ.เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นรายที่ 52 และ 53 ทั้งคู่มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดที่สถานบันเทิง โดยรายที่ 52 เป็นเพื่อนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 50 ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่ง และเดินทางกลับบ้านเพื่อนอีกคนที่ จ.แพร่ ด้วยกัน
- สสจ.ชลบุรี เผย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย อยู่ อ.ศรีราชา 21 ราย รวมติดเชื้อ 420 ราย อ.บางละมุง ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 205 ราย
- ผวจ.ระยอง เผย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย สะสม 472 ราย กลุ่มใหม่เป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวมากขึ้น
- ศบค.สมุทรปราการ รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 44 ราย โดย 28 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ อีก 16 รายรับส่งต่อมาจาก รพ.เอกชนในจังหวัด รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 152 ราย
- จ.ตาก พบหญิงไทยที่ไปทำงาน จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา 4 ราย ลักลอบข้ามมาทางท่าธรรมชาติ มาตรวจที่รพ.แม่สอดเพื่อขอใบรับรองตรวจโรคเพื่อเดินทางออกนอกจังหวัด แต่พบเชื้อโควิด 19 ทั้ง 4 ราย โดย 3 ใน 4 รายพบซากเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ถูกส่งเข้า LO กักตัว 14 วันเพื่อให้เชื้อหมดก่อนปล่อยกลับบ้าน ส่วนอีกรายค่อนข้างรุนแรง ถูกส่งเข้าห้องความดันลบทันที
- รองสารวัตรจราจรภาคใต้ ตรวจเจอผู้ติดเชื้อโควิดจากภรรยา พบไหม้ไลน์ไปตลาดบางใหญ่
- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผู้ว่าฯ สมุทรสาครอาการดีขึ้นแล้วแต่ต้องกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจและจัดให้อยู่ในท่านอนคว่ำ เริ่มให้อาหารผ่านทางระบบทางเดินอาหารปกติ ไม่มีการติดเชื้อและไม่มีไข้แล้ว ปรับมาให้อยู่ในท่านอนหงายเป็นระยะ ๆ เพื่อดูการหายใจและไหลเวียนของออกซิเจน สิ่งที่ยังกังวลคือระบบการหายใจและการทำงานของปอด ต้องให้ยาฟ้าวิราเวียร์ต่อเนื่อง สำหรับภริยาอาการดีขึ้นมาก หยุดให้ยาฟ้าวิราเวียร์แล้ว

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, innnews, newtv, nationtv, thansettakij, bangkokbiznews)

-รมว.สธ. ขอขอบคุณบุคลากรที่ทุ่มเท เสียสละ ทำงานดูแลสุขภาพประชาชนตลอดปีที่ผ่านมา และแจ้งข่าวดีคือ ครม.อนุมัติงบฯ จัดซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 35 ล้านโดส ทำให้ภาพรวมมี 63 ล้านโดส สำหรับวัคซีนของ บ.แอสตราเซนเนกา คาดว่าปลายเดือน ม.ค.นี้ จะผ่านการรับรองจาก อย. ส่วนวัคซีน 2 ล้านโดสที่ซื้อจากประเทศจีน จะเริ่มฉีด 2 แสนโดสในเดือน ก.พ.นี้ โดยจะให้ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า อสม. และประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง สำหรับ Rapid Test ที่ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง อย.ได้เตือนให้ระวังได้ผลปลอม ทำให้เสี่ยงนำเชื้อมาสู่ครอบครัวได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, คมชัดลึก, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, innnews, newtv, nationtv, thansettakij, bangkokbiznews, thestandard)

-รมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ นโยบายบริหารจัดการการวัคซีนโควิด 19 มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค อย. และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นคณะทำงานจัดหาดังแต่กลางปี 2563 ไม่มีการผูกขาด ไม่ปิดกั้นเอกชน โดยล็อตแรกจะให้คนทำงานด่านหน้าก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-รมช.สธ. ระบุ กำลังเร่งหาที่ตั้งรพ.สนามเพิ่ม รองรับผู้ป่วย จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ และแถบตะวันตก มอบผู้ตรวจราชการ สธ. และ นพ.สสจ.

## ประเด็นข่าว

สำรวจความต้องการ เบื้องต้นจะใช้สถานที่วัด หลังจากมีโมเดลรพ.สนามวัดโกรกกรากได้ผลดี แยกส่วนชัดเจนระหว่างประชาชนทั่วไป ส่วนพื้นที่ทหารมีความพร้อมแต่ต้องทำความเข้าใจกับชุมชน โดยเดิมจะใช้ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี แต่มีมวลชนประท้วงจึงยังไม่สามารถตั้งได้

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า การระบอบรอบแรกพบผู้ป่วยไม่มากจึงรักษาในรพ.ได้ แต่รอบนี้มีผู้ป่วยมากจึงต้องแยกมากักตัวที่รพ.สนาม แต่ติดปัญหา รพ.สนามไม่เพียงพอ ประชาชนต่อต้าน เช่นที่สมุทรสาคร ระยอง จึงขอความร่วมมือประชาชนในการตั้งรพ.สนามเพื่อควบคุมโรคให้เร็วที่สุด ถ้าทุกคนร่วมมือกันปัญหาการระบาดในพื้นที่จะจบเร็ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, bangkokbiznew, nationtv, newtv, isranew

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า การระบอบรอบใหม่กระจายไป 56 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในสมุทรสาคร กทม. ปริมณฑล และจังหวัดภาคตะวันออก ผู้บริหารระดับสูงที่ใกล้ชิดผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ผลตรวจครั้งที่ 2 และ 3 เป็นลบทั้งหมด ส่วนวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับอย. คาดว่าปลายเดือนม.ค.จะสำเร็จ ตามแผนเดิมจะส่งมอบช่วงเดือนพ.ค.และมิ.ย. 2564 แต่อาจช้าเกินไป นายกฯ ให้ใช้งบฯ กลางเร่งเจรจาหาแหล่งอื่นมาเสริมได้อีก 2 ล้านโดส จะมาถึงเดือนก.พ. ยึดหลักนำวัคซีนที่มีมาตรฐานปลอดภัยและประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่อง ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้ตรวจพบเร็วและควบคุมโรคได้เร็วเหมือนกรณีย่านดอนเมือง ส่วนเจ้าของยานพาหนะ บ้านเช่า โรงแรม คอนโด ตลาด หรือสถานประกอบการ อย่าร่วมขบวนการนำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามา

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คาดการณ์ว่าอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าจะยังมีการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้น มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งมีมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยมีเป้าหมายหลักคือ ลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากการระบาดรอบใหม่ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 5 ราย ความคืบหน้าการระบาดที่ จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อรวม 443 ราย ส่วนใหญ่มีประวัติไปในสถานที่เสี่ยง ได้แก่ บ่อนการพนัน ตลาด ฟิตเนส โตะสนุก สนามบอล ชุมไก่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง และสถานที่ชุมชน กระจายไปหลายจังหวัด ค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนยังคงพบอย่างต่อเนื่อง สำหรับสนามชนไก่ จ.อ่างทอง พบเพิ่มอีก 28 ราย รวมเป็น 76 ราย ส่วนสถานบันเทิงร้านอาหารย่านปิ่นเกล้า กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย รวมเป็น 105 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, Infoquest, nationtv, js100

-กรมอนามัย แนะนำการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ให้ปลอดภัยจากโควิด 19 ดังนี้ 1.ผู้ประกอบการ ศึกษาข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้ขนส่งอาหาร ยืนห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 ม. และห้ามวางอาหารบนพื้น 2.ร้านอาหารที่ให้บริการ ต้องถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสุกใหม่ เนื้อสัตว์ปรุงสุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส นานกว่า 5 นาที 3.ผู้ขนส่งอาหาร สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้านอาหาร ก่อน-หลังการส่งอาหาร หลังเข้าห้องส้วม หลังจับสิ่งสกปรกหรือเงิน และคอยสังเกตอาการ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที และ 4.ผู้สั่งซื้ออาหาร ให้ยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 ม. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากรับอาหาร ควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-กรมอนามัย ย้ำมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในร้านอาหาร คุ่มเข้ม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหาร ตลอดจนผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-สสจ.หนองคาย ชี้แจงว่า สถานการณ์ในจังหวัดไม่น่าเป็นห่วง ทั้งผู้ที่ติดเชื้อใน อ.โพนพิสัย และผู้ติดเชื้อจาก จ.จันทบุรี ที่มาเยี่ยมมารดาที่ รพ.หนองคาย ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดมีผลเป็นลบ ประกอบกับหากมีผู้ที่ติดเชื้อน่าจะมีการแสดงอาการแล้ว ขอประชาชนตระหนักแต่อย่าตระหนก

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, สำนักโฆษก, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, thebankokinsight, Infoquest, innnews, bangkokbiznews, TNN, newtv, nationtv)

-เว็บไซต์ www.royaloffice.th เผยแพร่ว่า ในหลวงและพระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างรถเพิ่มเติมอีก 7 คัน เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 17 ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ ควบคู่กับไทยชนะ ให้จนท.ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยองและสมุทรสาคร เอาผิดจนท.รู้เห็นให้มีบ่อนพนัน ลักลอบขนแรงงานต่างด้าว ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปกปิดโซเชียล หรือให้ข้อมูลเท็จ มีความผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

-นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า รัฐบาลมีแผนฉีดวัคซีนฟรีให้ประชาชนอย่างน้อย 50% ภายในปีนี้ สำหรับระยะยาว ตั้งศูนย์การผลิตในประเทศ โดย บ.สยามไบโอไซเอนซ์ สามารถผลิตตามมาตรฐานออกซ์ฟอร์ดและแอสตราเซนเนกา กำลังการผลิต 200 ล้านโดสต่อปี ส่วนอีกแหล่ง ผลิตที่คณะ

## ประเด็นข่าว

แพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างนี้ขอคนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

-โฆษก ศบค. ระบุ ขณะนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดมี 28 จังหวัด มาตรการคือ คนเข้าพื้นที่ต้องรับการตรวจอุณหภูมิ สังเกตอาการ ตั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ และสอบถามความจำเป็นการเดินทาง ไม่ปิดการเดินทาง ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมี 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด คนเข้าพื้นที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาตรการเหล่านี้ใช้ถึง 1 ก.พ. 2564 หากสถานการณ์เลวร้าย ต้องมีรพ.สนามทุกจังหวัด ถ้าสุดจัดตั้งแล้ว 6 แห่ง ที่ จ.สมุทรสาคร 3 แห่ง คือ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร สนามกีฬาจังหวัด และ บ. พัทยา ฟู๊ด อินดัสตรี จก. และกองทัพเรือส่งมอบรพ.สนาม ให้ จ.ชลบุรี แล้ว 3 แห่ง

-ศบค. วิเคราะห์คลัสเตอร์ จ.สมุทรสาคร ระยอง และอ่างทอง ที่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว พร้อมย้ำแผนตรวจหาเชื้อเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่พักแรงงานต่างด้าว ขอให้ประชาชนที่ไม่มีเหตุจำเป็นชะลอหรืองดการเดินทาง เพราะหากผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาล จำเป็นต้องออกมาตรการเข้มงวดสูงสุด

-ศบค. สั่งงดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว หลังพบผู้ประกอบการบางรายอ้างสรรพคุณฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไรฝุ่น ป้องกัน Covid-19 และลดโอกาสติดเชื้อได้ 99% โดยสถาบันโรคผิวหนังและราชวิทยาลัยจุฬาฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้รังสี UVC ในระบบเปิด หรือผู้บริโภคสัมผัส/กระแทกรังสี UVC โดยตรง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง และเป็นอันตรายต่อดวงตา ยกเว้นการนำรังสี UVC มาใช้ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์หรือในสถานพยาบาล

-กทม. เผยรายงานการสอบสวนโรคในพื้นที่ แยกเป็นคนต่างจังหวัดที่แอดมิทพ.ในกรุงเทพฯ 52 ราย และเป็นคนที่อยู่ใน กทม. 192 ราย การติดเชื้อส่วนใหญ่มีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร และ จ.ระยอง การไปสถานบันเทิง กลุ่มอาชีพเสี่ยง และสัมผัสผู้ช่วยยืนยันก่อนหน้า

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงกรณีมีพนักงานขับปัดฉีดเชื้อโควิด 19 เข้ามาใช้บริการในเขตปลอดอาคาร ว่า เป็นพนักงานของบริษัทเอกชน มาติดต่อกันวันที่ 4 ม.ค. ทราบผลตรวจวันที่ 5 ม.ค. กล้อง CCTV พบว่าสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ภายในเขตปลอดอาคาร ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอาคารในวันดังกล่าว ฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

-แอปพลิเคชันหมอ เปิดให้สถานพยาบาลหรือคลินิกที่สนใจใช้ระบบ Telemedicine พบแพทย์ผ่านออนไลน์ฟรี เพื่อใช้สำหรับคัดกรอง ฝ้าระวัง Covid 19 หลังร่วมกับรพ.ราชวิถี คัดกรอง Covid 19 ผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ ช่วยลดความแออัด ความเสี่ยงแพร่ระบาดตามนโยบาย สธ.

-ผู้จัดการบิ๊กเมานท์ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.ปากช่อง โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานโรคติดต่อตามมาตรา 35(1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบสำนวนเพื่อส่งฟ้องให้กับอัยการต่อไป

## ประเด็นผลกระทบ

## 1. ชี้แจงโรงงานนอตลุส พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, infoquest, bangkokbiznews, nationtv, newtv, thematter, isaranew)

-สธ. แถลงชี้แจงข่าวในโซเชียลมีเดียประเด็นตรวจพบพนักงานโรงงานใน จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อกว่า 900 ราย ว่า เป็นผลจากการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชน โดยโรงงาน บ. พัทยาฟู๊ด (ประเทศไทย) จก. ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ทรานนอตลุส และนอตลุส ไลท์ ได้ร่วมมือกับ สสจ. และ จ.สมุทรสาคร พบคนงานติดเชื้อ 914 ราย จากทั้งหมดราว 3,000 คน ซึ่งมีการรายงานข้อมูลไปแล้วช่วงวันที่ 4-5 ม.ค. พร้อมกับการพบผู้ติดเชื้อจากโรงงานอื่น ๆ ใน จ.สมุทรสาคร ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องของบริษัท ยืนยันว่าปลอดภัย บริโภคได้ เนื่องจากในกระบวนการผลิตจะมีมาตรการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว

-สสจ.สมุทรสาคร ชี้แจงกรณีพบพนักงานโรงงานติดเชื้อกว่า 900 คน เป็นข้อมูลที่รายงานไปแล้ว และ ศบค. รายงานผลให้ประชาชนทราบแล้ว ซึ่งเป็นการตรวจเชิงรุกรวมบริษัทในเครือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, thaipbs

-อย. ระบุ ผู้บริโภคกินปลากระป๋องได้ตามปกติ เชื้อโควิด 19 จะถูกทำลายด้วยความร้อนจากการฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ JS.100

-บ.นอตลุส สั่งโรงงานที่สมุทรสาครหยุดการผลิต หลังพบพนักงานติดโควิด 19 ยืนยันว่า สินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิท ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 110 องศาเซลเซียส สามารถทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้

## 2. การติดเชื้อโควิดจากอาหาร/สินค้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ผจก.

## ประเด็นข่าว

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ต้องการให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องย้ำความปลอดภัยเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า ไม่สามารถเผยแพร่เชื้อได้จากอาหารหรือสินค้าไปสู่คน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าอาหารของไทยให้กลับมาโดยเร็วที่สุด

## 3.การตั้งรพ.สนาม

## จ.สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, mcot)

-ชาวบ้านชุมชนซีผ้าขาว คัดค้านการใช้โรงปูน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตั้งรพ.สนาม ไม่เชื่อระบบป้องกัน ด้านหน.สงนง.จังหวัดเข้าเจรจาแต่ไม่สำเร็จ ต้องกลับมาประชุมหาที่สร้างแห่งใหม่

-นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ยกโกดังให้สร้างรพ.สนาม เผยเตรียมสร้างอีกแห่งบนที่ดิน 8 ไร่ให้อีก

-นักธุรกิจบ้านแพ้ว วัย 59 ปี สละที่ดิน 7 ไร่ ย่านพระราม 2 ให้ทำเป็นรพ.สนาม

## จ.ราชบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ผวจ.ราชบุรี ยืนยัน ไม่มีมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 จาก จ.สมุทรสาคร มาค่ายทหาร จ.ราชบุรี อย่างแน่นอน หลังชาวบ้านในพื้นที่สงสัยมีการปรับปรุงพื้นที่สนามมวยในค่ายทหาร

## 4.ผู้เสียชีวิตรายที่ 67

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, sanook, prachachat)

-รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ ไม่ว่าใครจะเรียกการระบาดว่าอะไร ขอแค่ให้ชีวิตคนภาคตะวันออก, สมุทรสาคร และคนไทย ต้องไม่สูญเสียมากไปมากกว่านี้ พร้อมโพสต์ใบรายงานจากรพ.พระปกเกล้า พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาย จ.จันทบุรี อายุ 88 ปี เผยไหม้ไลน์ติดจากลูกชายที่ติดเชื้อโควิด 19 จากบ่อนระยอง

## 5.ผู้ป่วยทำไหม้ไลน์เอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ชายวัย 30 ปี ผู้ป่วยโควิด19 จ.จันทบุรี เผยแพร่ไหม้ไลน์ของตัวเองอย่างละเอียด ระบุว่า ได้แจ้งไหม้ไลน์ต่อ สสจ. อย่างละเอียดแต่กลับเปิดเผยต่อสาธารณชนแค่บรรทัดเดียว ยืนยันว่าไม่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อจาก จ.สมุทรสาคร

## 6.โควิดกลายพันธุ์คือยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-อดีต ผอ.อย. สหรัฐฯ เผย พบเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ที่เกิดการกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้ ชื่อ 501.V2 กลายเป็นสายพันธุ์ย่อยที่น่าวิตกเนื่องจากการทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของบลูมเบิร์ก พบว่ามีศักยภาพยับยั้งการทำงานของยาประเภทแอนติบอดี ทำให้วิธีการรักษาที่เคยใช้มาบางอย่างไม่ได้ผล และมีแนวโน้มจะทำให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเวลานี้ใช้ไม่ได้ผล โดยกำลังระบาดหนักอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้และบราซิล ทางเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เข้ามาแพร่ในประเทศคือ ต้องป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากป้องกัน รักษาระยะห่าง และเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ matichonweekly

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยผลวิจัย การนำกัญชา-กัญชงมารักษาโควิด 19 พบหนูที่ติดเชื้อโควิดรักษาโดยกัญชง ปอดถูกทำลายน้อยกว่า และไทยพบโควิดสายพันธุ์แอฟริกันแล้ว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษจับตาวัดวัคซีนครอบคลุมหรือไม่

## 7.อินโดนีเซียให้วัคซีนกับวัยทำงานเป็นกลุ่มแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thematter

-อินโดนีเซีย แจกจ่ายวัคซีนให้คนวัยทำงานเป็นอันดับแรก ถัดจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่ชาติอื่นแจกให้ผู้สูงอายุก่อน โดยเป็นวัคซีนของ Sinovac Biotech จากจีน ซึ่งทดลองกับช่วงวัย 18-59 ปี แตกต่างจากวัคซีนของฝั่งตะวันตกอย่าง Pfizer และ Moderna ซึ่งมีผลการทดลองว่าได้ผลดีกับทุกช่วงอายุ เป้าหมายหลักของอินโดนีเซีย คือ การทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และต้องการให้เกิด herd immunity ซึ่งกลุ่มวัยทำงานมักจะเข้าสังคมและเดินทางมากกว่ากลุ่มอื่น จึงจะช่วยลดการแพร่เชื้อในชุมชนได้เร็วกว่าการฉีดให้ผู้สูงอายุ แต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มมองว่า วิธีการนี้อาจช่วยชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้แต่จะไม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

## 8.วัคซีนโควิดปลอมในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-จนท.รัฐบาลสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรป ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังมีฉลากซีพหลอกขายวัคซีนโควิด 19 ปลอม ผ่านอีเมลล์และ

แอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยขายในราคา 4,500 บาท

#### 9. การเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-สตรีชาวโปรตุเกส วัย 41 ปี ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีอาการแพ้ยา เสียชีวิตอย่างฉับพลัน 2 วันหลังฉีดวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ญาติขอให้ สธ.โปรตุเกส และ บ.ไฟเซอร์ ชี้แจงข้อเท็จจริง

#### 10. ชาวปลอม แพทย์จู่ๆ กักตัวจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงชาวพม่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 ปกปิดประวัติ ทำให้บุคลากร รพ.จุฬาฯ ต้องกักตัวจำนวนมาก ว่า เป็นเรื่องของรพ.อื่น รพ.จุฬาฯ มีความเข้มข้นในการคัดกรอง แยกผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคโควิด 19 ไปหน่วยบริการเฉพาะที่ศูนย์โรคอุบัติใหม่ ไม่ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ส่วนบุคลากรทางการแพทย์มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เข้าลิฟต์ห้ามพูดคุยกัน และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อที่ รพ.กำหนด ทั้งนี้ เพชบุ๊ก รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่า เป็นชาวปลอม ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ทุกครั้ง

#### 11. ร้านนวดสปาขอไม่ให้ปิดบริการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ตัวแทนสมาคมจรรยาวิเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย ยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรัฐบาล ขอให้ผ่อนผันให้ร้านนวด ร้านสปา เปิดบริการได้ หลัง กทม.มีคำสั่งให้ปิดบริการ เนื่องจากที่ผ่านมามีปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด

#### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (Nationtv, kaohoon, บ้านเมือง, แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, 77ข่าวเด็ด, posttoday, xinhuathai, Infoquest, js.100, bangkokbiznews, newtv, positioningmag)

-**สหรัฐฯ** เริ่มทดลองทางคลินิกด้วยแอนติบอดี 2 ตัวซึ่งเป็นโปรตีนต่อสู้กับการติดเชื้อ สามารถดักจับเชื้อไวรัสและป้องกันการติดเชื้อในเซลล์...  
**บราซิล** ผู้นำบราซิลยอมรับรัฐบาลไม่มีเงิน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 และการโหมกระแสความหวาดกลัวของสื่อมวลชน...  
**อังกฤษ** กลับมาล็อกดาวน์ทั่วประเทศถึงเดือน มี.ค. หลังตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นต่อเนื่อง วันเดียวติดเชื้อมากกว่า 60,916 ราย มีการพัฒนาวิธีตรวจโดยใช้ปฏิกิริยาแบบทวีคูณ (EXPAR) รู้ผลใน 5 นาที มีความแม่นยำสูง...  
**ออสเตรเลีย** เลื่อนกำหนดเริ่มฉีดวัคซีนเร็วขึ้น 2 สัปดาห์ เป็นต้นเดือน มี.ค....  
**ญี่ปุ่น** จะประกาศภาวะฉุกเฉิน 1 เดือน ในกรุงโตเกียวและปริมณฑล เริ่มตั้งแต่ 9 ม.ค.- 7 ก.พ....  
**เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยรายใหม่ 840 ราย ต่ำกว่า 1,000 รายติดต่อกันเป็นวันที่ 2...  
**จีน** พบผู้ป่วยโควิดกลายเป็นผู้ป่วยรายแรกมาจากต่างประเทศในมณฑลซานตง...  
**อินโดนีเซีย** ส่งตำรวจ-ทหาร กว่า 8 หมื่นนายคุ้มกันวัคซีนตั้งแต่ขนส่งถึงสนามบิน จนจัดสรรไปหลายภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มฉีด 13 ม.ค. 2564 -ปี 2565

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 87,575,089 ราย เสียชีวิต 1,888,940 ราย และรักษาหาย 63,086,217 ราย ไทยอยู่ในอันดับที่ 130 ของโลก

#### ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

##### สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร่วมประชุมบอร์ด สปสช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดินหน้าดัน 4 บริการยกระดับบัตรทอง การดูแลประชาชนตามบริการปกติ ยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนทุกคนโยบาย ทุกข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และจะผลักดันโครงการทั้งหมดให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมภายใต้ขอบข่ายอำนาจที่มีอยู่

สื่อที่นำเสนอ :

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประธานบอร์ด สปสช. มอบหมายให้ สปสช. เตรียมงบประมาณสนับสนุนการให้บริการกรณีโควิด 19 ของหน่วยบริการทั่วประเทศ โดยปี 2564 เป็นการดำเนินการตามแผนต่อเนื่องปี 2563 ที่ครอบคลุมการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ครอบคลุมทั้งรพ.ที่เป็นหน่วยบริการร่วมกองทุนฯ และรพ.สนาม รวมถึงการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อเชิงรุกในประชาชนทุกสิทธิและผู้ให้บริการในสถานกักกันในรพ. โดยเป็นงบฯ คงเหลือจากปี 2563 กว่า 400 ล้านบาท และได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ อีกเกือบ 3 พันล้านบาท



**ศูนย์การแพทย์พื้นบ้านเถื่อน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-จนท.ฝ่ายปกครอง สสอ. และ ตร.สภ.แมริม จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านป่าแวง ม.7 ต.ชี้เหล็ก หลังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่า เปิดให้บริการรักษาโรคมาเร็งและโรคอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีการแจกจ่ายน้ำมันกัญชา และยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา พบอาคารชั้นเดียว เปิดใช้สำหรับการรักษา มีเตียงผู้ป่วย เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์อื่นๆ เครื่องบดยา และยาสมุนไพรชนิดผงและแคปซูลบรรจุในซองสีน้ำตาล มากกว่า 100 ซอง มีนางอรุณวรรณ นวลจันทร์ อายุ 49 ปี เป็นผู้ดูแลสถานที่ ระบุเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อาการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ชนเผ่าสมุนไพรนวลจันทร์ รักษาผู้ป่วยจากโรคต่างๆ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาล ส่วนน้ำมันกัญชาได้แจกไปครั้งเดียว เป็นน้ำมันกัญชาที่เหลือจากการวิจัยของอาจารย์ชื่อดังคนหนึ่งที่ตนเป็นลูกศิษย์ ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ

ด้าน น.ส.กณินิศา กาศิ๊บ แพทย์แผนไทย สสอ.แมริม เผยว่า สถานที่ดังกล่าวมีลักษณะการให้บริการเข้าข่ายเป็นสถานพยาบาล แต่ไม่มีใบอนุญาต ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล ส่วนการส่งจ่ายตำรายากัญชาที่แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ไทยประยุกต์ปรุงขึ้นหรือน้ำมันกัญชา ต้องส่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมและต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น กรณีที่เกิดขึ้นจึงเข้าข่ายมีความผิด

**กัญชาทางการแพทย์**

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บทความพิเศษ

-ระบบกัญชาทางการแพทย์ในปัจจุบันแยกได้เป็น ระบบแพทย์แผนปัจจุบัน ระบบแพทย์แผนไทย และระบบหมอพื้นบ้าน ซึ่งแนวปฏิบัติมีปัญหาสำคัญ 3 ประการ คือ 1.ผู้ป่วยเป็นฝ่ายแจ้งความประสงค์ต้องการกัญชาทางการแพทย์ด้วยตนเอง ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้แสดงเจตจำนง 2.แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยจะจ่ายกัญชาทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยต่อเมื่อชัดเจนว่าวิธีการรักษาปกติไม่ได้ผล 3.ขาดการแนะนำส่งต่อระหว่างระบบ ดังนั้น ความเชื่อมโยงส่งต่อกันของทั้ง 3 ระบบย่อยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับการเพิ่มจำนวนสถานบริการที่จ่ายกัญชาทางการแพทย์ ที่สำคัญที่สุดคือ การพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยในระบบย่อยต่างๆ สามารถรักษาผู้ป่วยได้ผลจริงหรือไม่

**ผลการตัดสิน TO BE NUMBER ONE**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์)

-พล.พรหมพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศ กทม.และปริมณฑล ว่า มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 61 ทีม รุ่น Junior รางวัลที่ 1 ทีมศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ทีมอิสระ, รางวัลที่ 2 ทีม Upperhand Junior สถาบัน Upperhand Studio ทีมอิสระ, รางวัลที่ 3 ทีม Power Plus Team โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงเชิงบวก ทีมอิสระ รุ่น Pre-Teenage รางวัลที่ 1 ทีม Generation Zoom สถาบัน Studio Zoom ทีมอิสระ และทีม Burgundy Red โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงเชิงบวก ทีมอิสระ, รางวัลที่ 3 ทีม Double S Junior สโมสรกีฬาเขตบึงกุ่ม ทีมอิสระ, และทีม Upperhand Youngblood สถาบัน Upperhand Studio ทีมอิสระ รุ่น Teenage รางวัลที่ 1 ทีม Zoom N'45 Degree สถาบัน Studio Zoom และ 45 Degree Studio ทีมอิสระ, รางวัลที่ 2 ทีม The Zoo Thailand ทีมอิสระ และทีม MAX SQUAD ทีมอิสระ, รางวัลที่ 3 ทีม HARMONIZE มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทีมอิสระ และทีม AERGOR ทีมอิสระ

**เทคนิคเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย บุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ การไม่สูบบุหรี่จะลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่สำคัญที่สุด และในผู้ที่เป้นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้ว การเลิกสูบบุหรี่จะลดอัตราการเกิดโรคซ้ำและลดอันตรายได้ แนะนำเมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่ ควรประวิงเวลาออกไป ดื่มน้ำหรือล้างหน้าทันที เมื่อรู้สึกหงุดหงิด ให้สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ซ้ำๆ ออกกำลังกายเป็นประจำ หรือหากิจกรรมอื่นทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากบุหรี่ การเลิกบุหรี่ ให้หาเหตุจูงใจที่จะเลิก เตรียมตัวให้พร้อม กำหนดวันที่แน่นอน บอกคนที่เรารักเพื่อเป็นกำลังใจ ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด หากิจกรรมต่างๆ ทำ ทั้งอุปกรณ์การสูบบุหรี่ หรือรับคำปรึกษาการเลิกบุหรี่กับแพทย์

**วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาแอลกอฮอล์เจล**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, Nation, กรมประชาสัมพันธ์

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. แนะนำวิธีเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจลที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ และเลขจดแจ้งอย่างวางเจลใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะแอลกอฮอล์ติดไฟง่าย และเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ควรลูบให้ทั่วฝ่ามือและนิ้วมือ ทั้งไว้ 20-30 วินาที จนแอลกอฮอล์แห้ง หากรู้สึกผิวแห้งสามารถใช้ร่วมกับครีมบำรุงผิวได้

**จับแหล่งลักลอบนำเข้าและแบ่งบรรจุถุงมือใช้แล้ว**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, คมชัดลึก, thaipbs, PPTV, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, sanook, kapook)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ร่วมกับ สตช. แถลงข่าวการทลายแหล่งลักลอบนำเข้าและแบ่งบรรจุถุงมือใช้แล้ว 2 แห่ง ย่านหนองแขม

## ประเด็นข่าว

เป็นรายเดิมที่เคยจับกุมเมื่อปี 2563 พบของกลางเป็นถุงมือใช้แล้วจำนวนมากนำมาคัดแยกสี และแบ่งบรรจุใหม่ ยี่ห้อ Panyos® และ PURE Glove มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เตือนประชาชนระมัดระวังในการเลือกซื้อและใช้ถุงมือ

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph  healthmoph  moph channel